

Tiết đọc thư viện - Nơi nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách cho học sinh

Với mục tiêu phát triển văn hóa đọc và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, trường Tiểu học An Lâm đã tổ chức thường xuyên các tiết đọc thư viện cho các khối lớp. Đây là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng nhằm khơi dậy niềm đam mê sách, tạo thói quen đọc sách tích cực cho học sinh ngay từ nhỏ.



Thư viện trường được trang bị đầy đủ các loại sách phong phú, từ sách văn học thiếu nhi, truyện cổ tích, truyện tranh cho đến sách khoa học, kiến thức tổng hợp và kỹ năng sống. Không gian thư viện ấm cúng, thoáng mát đã tạo điều kiện thuận lợi để các em tận hưởng những giờ phút đọc sách bổ ích và thư giãn. Mỗi tiết đọc thư viện, các em học sinh đều được khuyến khích tự do lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và lứa tuổi.



Hoạt động đọc sách trong thư viện giúp các em học sinh không chỉ phát triển kỹ năng đọc, mà còn kích thích sự sáng tạo, nâng cao tư duy logic và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. Thông qua những trang sách, các em được hòa mình vào những câu chuyện ly kỳ, cảm nhận những bài học nhân văn sâu sắc và khám phá những kiến thức mới mẻ về khoa học, văn hóa, lịch sử.



Bên cạnh việc đọc sách cá nhân, các tiết đọc thư viện còn tổ chức các hoạt động nhóm, nơi các em học sinh được chia sẻ về nội dung cuốn sách mình yêu thích, thảo luận về những nhân vật và thông điệp từ sách. Điều này giúp các em phát triển kỹ năng giao tiếp, tự tin thuyết trình trước đám đông và rèn luyện khả năng tư duy phản biện.



Nhà trường luôn khuyến khích học sinh rèn luyện thói quen đọc sách hàng ngày, đồng thời tổ chức các cuộc thi kể chuyện theo sách, thi viết cảm nhận về cuốn sách yêu thích nhằm nâng cao hứng thú đọc sách và giúp các em trau dồi kỹ năng viết, diễn đạt ngôn ngữ.



Tiết đọc thư viện tại trường Tiểu học An Lâm không chỉ là hoạt động học tập bổ ích mà còn là sân chơi trí thức, nơi các em học sinh có thể mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tâm hồn và gieo mầm tri thức cho tương lai.